

วศ. ผนึกความร่วมมือภาครัฐเร่งพัฒนาภาคการผลิตและบริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

ความเป็นมา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในฐานะ ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials เห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาครัฐจึงต้องผนึกความร่วมมือให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อผลกระทบต่อทั้งทางตรงและโดยอ้อมให้เป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วศ. ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกของไทยให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกและสร้างศักยภาพการแข่งขันในงานบริการให้เข้มแข็ง



สรุปผลการดำเนินงาน



วศ. โดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิภาค กรุงเทพฯ จัดเสวนาและการบรรยายหัวข้อ “The Updating the Legislation on Food Contact Materials” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Ralph Derra ผู้เชี่ยวชาญจาก ISEGA Institute สมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเป็นวิทยากรพิเศษ และคณะผู้แทน

จากหน่วยงานภาครัฐของไทยได้แก่ มว. มกอช. อย. สมอ. และ วศ. ร่วมเสวนา โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรการทางการค้า ด้านวัสดุสัมผัสอาหารทั้งของสหภาพยุโรป ไทยและอาเซียน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 131 คน

นอกจากนี้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Determination of Toxic Organic Substances in Food Contact Materials : Paper and Board” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี Dr. Ralph Derra เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษแก่บุคลากรของ วศ.



ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์ และวัสดุสัมผัสอาหารของไทยนำข้อมูล ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้า อันเนื่องมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่มีใช้ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) รวมทั้งสร้างความตระหนักในหน่วยงานภาครัฐของไทยถึงความปลอดภัยในการใช้วัสดุสัมผัสอาหารของผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทกระดาษของ วศ. สามารถรองรับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง



กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๗๕

โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๙